

## จับกระแสพลังงาน

■ ■ บมจ.ปตท...คาดการณ์สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป สัปดาห์นี้ (24-28 ก.ย.) โดยระบุว่า ราคาน้ำมันดิบ ICE Brent และ NYMEX WTI ปิดตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังตลาดเปิดเช้า...จากความตระหนักต่อสถานการณ์อุปทานน้ำมันดิบขาดตลาด เพราะ OPEC มีแนวโน้มไม่สามารถเพิ่มการผลิตเพื่อชดเชยอุปทานที่ลดลงของเวเนซุเอลา จากปัญหาขาดสภาพคล่อง และอุปทานที่ถูกตัดทอนของอิหร่านจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ...สำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ คาดสัปดาห์นี้ทางเทคนิคคาดว่าราคาน้ำมันดิบ ICE Brent จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 77-82 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ NYMEX WTI อยู่ในกรอบ 69-74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบ Dubai จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 75-80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล...■ ■ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ เช่น เรื่องการซื้อขายไฟฟ้าของภาคเอกชน ภาคประชาชน การขายไฟฟ้าเหลือใช้จาก Solar Rooftop, Solar Farm ดังนั้น 3 การไฟฟ้าทั้ง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.),การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง National Energy Trading Platform (NETP) หรือแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการซื้อและขายไฟฟ้าระหว่างกัน โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ศึกษาด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะเสร็จปี 2562...■ ■ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน...ย้ำอีกว่า... เนื่องจากแหล่งปิโตรเลียมทั้ง 2 แหล่ง คือ แหล่งเอราวัณ และ

แหล่งบงกช...เป็นแหล่งพลังงานหลักที่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากกว่า 70% ของประเทศและกำลังสิ้นสุดอายุสัมปทานปี 2565-2566 เมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทานแล้วไม่สามารถต่ออายุกับผู้ดำเนินงานรายเดิมได้อีก ตามแผนงานเดิมต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ประกอบการรายใหม่ให้เสร็จก่อน 5 ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทานปี 2565 ขณะนี้เหลือเวลาเพียงแค่ 3 ปี และในปี 2563 จะต้องเลือกแท่นที่มีศักยภาพในการดำเนินงานและทำการส่งมอบให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินการต่อซึ่งปัจจุบันมี 278 แท่น จึงถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทาน หากล่าช้าไปกว่านี้จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ประกอบการที่มาดำเนินการต่อได้ทันเวลา...■ ■ คุณอุปทิศ ปาจริยางกูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) ยืนยันโครงการไซการ์ สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง ทั้งโครงการสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ.กระเสี้ยนรัฐ, โครงการสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี และโครงการสหกรณ์การเกษตรระทูน กำลังการผลิตรวม 7.95 เมกะวัตต์ จะเริ่มทยอย COD ปลายเดือน พ.ย.นี้ มั่นใจแนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี พร้อมล้างขาดทุนสะสม...■ ■ “บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง” หรือ GUNKUL เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน ที่ธุรกิจและผลประกอบการในอนาคตยังคงถูกใจโบรกเกอร์หลายค่าย และการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่า “ทยอยซื้อได้” เพราะราคาปัจจุบันยังมี upside อยู่เยอะ ทำให้ราคายังน่าสนใจและเป็นหุ้นที่น่าจับตามอง... ขณะที่ผู้บริหารก็ย้ำอนาคตกลุ่มบริษัท จะไม่หยุดเติบโตแต่เพียงเท่านั้นอย่างแน่นอน! เพราะเตรียมประมูลงานใหม่ๆ อีกหลายงาน....!! อันนี้ก็ว่ากันไป ตามประชาสัมพันธ์และเจ้าของกิจการ...แต่ก็ต้องย้ำว่าการลงทุนมีความเสี่ยง...ซึ่งต้องย้ำกันทุกครั้ง... ต้องศึกษาพื้นฐานอย่างรอบคอบ....ฟังความและข่าวเชิงบวกที่ปล่อยออกมาอย่างเดียวยังไม่ได้...■ ■

กระป๋องเพชร